

รายงานผลการจัดอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา: สาธารณสุข ชี้อัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗

ตามที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเกาะสีชัง ได้จัดอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา: สาธารณสุข ชี้อัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้สอดคล้องไปกับบริบทและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกฝังและเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ วิธีคิดในการต่อต้านการทุจริต โดยให้บุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกคนเกิดการรับรู้ถึงเป้าหมายที่เรียกว่า Sense of Purpose โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลเกาะสีชัง มีความรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และปลูกฝังและปรับฐานความคิดของเจ้าหน้าที่ภายในโรงพยาบาลเกาะสีชัง ให้มีความตระหนัก สามารถแยกแยะเรื่องประโยชน์ส่วนตัวออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้ ซึ่งวัฒนธรรมเหล่านั้นควรเป็นการปฏิบัติตนหรือทศนคติเป็นการขัดเกลาทางสังคม ให้ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตต่างๆในหน่วยงาน จนกระทั่งไม่ทนต่อการทุจริตและเป็นการขับเคลื่อนการตรวจประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)

ในการนี้ กลุ่มงานบริหารทั่วไป ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมให้ความรู้การเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการรักษาวินัย รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย และให้ผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา (Anti-Corruption Education) กระทรวงสาธารณสุข ภายใต้พันธสัญญา: สาธารณสุข ชี้อัตย์ โปร่งใส ตื่นรู้ สู้ทุจริต จิตพอเพียง ประจำปี ๒๕๖๗ โดยมี นางสาวสุชาดา พวงจำปานักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะสีชัง เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๓.๐๐ น. ณ ห้องประชุมเคียงทะเล โรงพยาบาลเกาะสีชัง โดยมีบุคลากรเข้าร่วมอบรมฯ จำนวน ๖๒ คน มีการดำเนินกิจกรรมดังนี้

กิจกรรมบรรยายคุณธรรมและจริยธรรม วินัยความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่รัฐและการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ภายใต้หลักสูตรด้านทุจริตศึกษา ซีแฉงยุทธศาสตร์ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันวินัยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ



(นายชัช ธีราชนันท์)
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

นางสาววชิราพร ถวิล
เภสัชกรชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งรักษาการหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป